



THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Kính gửi:

Cả thế giới đang trong những năm đầu tiên của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (gọi tắt là cách mạng 4.0) - cuộc cách mạng về sản xuất thông minh dựa trên các thành tựu đột phá của công nghệ số với những trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, công nghệ nano. Lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng được dự báo là một trong những lĩnh vực chịu tác động mạnh nhất khi ứng dụng các công nghệ thông minh sẽ làm thay đổi dòng thông tin-dữ liệu, tri thức và vai trò của con người trong hoạt động tài chính - ngân hàng. Xu hướng đó đặt ra những thách thức rất lớn đối với quá trình đào tạo nguồn nhân lực lẫn tư duy điều hành hoạt động tài chính - ngân hàng, đồng thời cũng đặt ra nhiều vấn đề thú vị cho các diễn đàn khoa học.

Thực hiện kế hoạch khoa học công nghệ năm học 2017-2018, lập thành tích chào mừng lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa TCNH, được sự cho phép của Ban Giám hiệu, Khoa TCNH tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "*Tài chính - Ngân hàng trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0*". Hội thảo dự kiến tổ chức vào đầu tháng 11 năm 2017 tại Đại học Thương mại.

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, cao học viên, nghiên cứu sinh viết bài và tham dự Hội thảo. Bài viết tập trung (nhưng không giới hạn) vào một trong các chủ đề sau:

- Nhận thức về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những đổi mới trong hoạt động tài chính - ngân hàng: trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, dữ liệu quy mô lớn, ứng dụng 3D,...
- Nhận diện thời cơ, thách thức của ngành tài chính - ngân hàng trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0
- Những vấn đề đặt ra đối với quá trình đào tạo nguồn nhân lực ngành tài chính - ngân hàng trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0.
- Các vấn đề khác có liên quan đến ứng dụng công nghệ mới vào lĩnh vực khoa học tích hợp.

Bài viết được trình bày bằng ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh trên MS. Word (file .doc), khổ A4, cỡ chữ 12, phông Unicode, Times New Roman, cách dòng đơn, căn lề 2.5cm, dài tối đa 15 trang.

Để Hội thảo thành công, Ban tổ chức đề nghị các tác giả gửi bài viết về văn phòng Khoa Tài chính Ngân hàng trước ngày 15/10/2017 về địa chỉ tcnh@tmu.edu.vn.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM BAN TỔ CHỨC
Trưởng Khoa TCNH

PGS.TS. Lê Thị Kim Nhung